
cylchgrawn undeb cenedlaethol athrawon cymru

Cafwyd cryn drafodaeth yn y wasg ac ar y cyfryngau, mewn ymateb i ymgynhgoriad Llywodraeth Cymru
ynghylch y cynigion i ailstrwythuro'r flwyddyn ysgol.  

Diolch i bawb hefyd a leisiodd ei farn drwy gyfrwng holiadur UCAC. Dyma grynodeb o'r canfyddiadau.
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Roedd y farn wedi ei hollti’n gyfartal 

50% o blaid newid a 50% yn erbyn

Cafwyd 200 o ymatebion.  Gofynnwyd y cwestiwn:



Y tro diwethaf, cawsom gyfle i ddod i adnabod cynrychiolydd ysgol, y
tro hwn cawn gyfle i ddod i adnabod un o’n swyddogion maes yn well.  

Ymunodd Jen Jones ag UCAC ym mis Ionawr 2022 ac mae’n gweithio
yn y De-Orllewin a’r Canolbarth, gan rannu swydd Swyddog Maes yr
ardal honno gyda Gareth Morgan. 
Dyma gyfle i ddod i’w hadnabod yn well.

Nid oedd prinder syniadau ymhlith aelodau UCAC sut i ddiwygio’r calendr, os oedd yn rhaid gwneud hynny.
Ymhlith y syniadau a gafwyd oedd: 

SYNIADAU ERAILL - Gwyliau Ysgol 
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Ar hyn o bryd mae’r Senedd yn trafod y Bil Addysg 
Awyr Agored Breswyl.  Pe bai’r Bil hwn yn dod yn 
ddeddf, byddai pob disgybl mewn ysgol a gynhelir yn 
gorfod cael y cyfle i gael cyfnod o addysg awyr agored 
breswyl rywbryd yn ysgol ei yrfa addysgol.  
Cafodd UCAC y cyfle i gyflwyno tystiolaeth lafar mewn Cafodd UCAC y cyfle i gyflwyno tystiolaeth lafar mewn 
cyfarfod o’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

Er bod UCAC yn cytuno â’r feddylfryd sydd wrth
wraidd y Bil ac yn cydnabod y buddion a ddaw yn sgil 
gweithgareddau o’r fath, yn yr hinsawdd bresennol o 
doriadau a chynni, mae gan yr Undeb amheuon cryf 
ynghylch ymarferoldeb cynnig o’r fath.

Mae gennym amheuon ynghylch capasiti ein Mae gennym amheuon ynghylch capasiti ein 
canolfannau awyr agored, heb sôn am gapasiti 
ysgolion o ran staffio’r gweithgaredd a threfnu 
athrawon cyflenwi.  
Wrth gyhoeddi’r gyllideb ddrafft ar 19 Rhagfyr 2023, Wrth gyhoeddi’r gyllideb ddrafft ar 19 Rhagfyr 2023, 
nodwyd nad ‘yw ein setliad ariannu yn ddigonol i 
ymateb i’r pwysau eithriadol sydd ar Gymru… Nid yw 
ychwaith yn ddigonol i gydnabod y galw cynyddol am 
wasanaethau…’   Sut felly y mae modd ystyried 
datblygiad costus fel hyn?

Rydym yn pryderu y byddai ariannu cynllun o’r fath yn Rydym yn pryderu y byddai ariannu cynllun o’r fath yn 
golygu y bydd arian yn cael ei docio mewn mannau 
eraill.  Mae cyllidebau ysgol yn dynn ar hyn o bryd.  
Mae’n anodd ariannu’r hyn sydd eisoes yn cael ei 
ddarparu heb sôn am ystyried ariannu mentrau 
newydd.  
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Ym mis Medi 2023, sefydlwyd y Comisiwn Addysg 
Drydyddol ac Ymchwil, corff newydd a noddir gan 
Lywodraeth Cymru.

Ym mis Awst eleni, bydd y Comisiwn yn dod yn Ym mis Awst eleni, bydd y Comisiwn yn dod yn 
gyfrifol am strategaeth, cyllido o goruchwylio 
addysg drydyddol, gan gynnwys chweched 
dosbarth ysgolion. 

Yn sgil y datblygiadau diweddar, mae rhai 
Awdurdodau Lleol yn ystyried o ddifrif beth yw natur 
a gofynion eu darpariaeth ôl-16.  
Enghraifft o hyn yw’r trafodaethau sydd ar y gweill Enghraifft o hyn yw’r trafodaethau sydd ar y gweill 
yng Ngheredigion a’r penderfyniad a wnaed yn 
Arfon o ran Chweched Dosbarth mewn ysgolion. 
Yng Ngheredigion, cyflwynwyd pedwar opsiwn i 
Gynghorwyr Sir.

Penderfynwyd yng nghyfarfod Cabinet Ceredigion y Penderfynwyd yng nghyfarfod Cabinet Ceredigion y 
dylid cynnael astudiaeth ddichonolrwydd er mwyn 
rhoi ystyriaeth i ddau o’r opsiynau hyn, sef yr 
opsiwn o ddatblygu’r sefyllfa gyfredol a’r opsiwn o 
sefydlu un ganolfan.
 
Yn yr opsiwn o ddatblygu’r sefyllfa gyfredol, byddai darpariaeth ôl-16 yn parhau ar y chwe safle presennol 
ond byddai Bwrdd Strategol yn cyd-gynllunio’r cwricwlwm ac yna’n comisiynu’r dddarpariaeth gan yr 
ysgolion, e-sgol a phartneriaid eraill.

Byddai’r opsiwn o sefydlu un ganolfan yn golygu cau’r ddarpariaeth ôl-16 bresennol a sefydlu Canolfan 
Rhagoriaeth ar un neu fwy o safleoedd daearyddol addas. Ar y llaw arall, mae Arfon wedi penderfynu peidio 
â mynd rhagddo â chynllun posibl i uno adrannau chweched dsobarth chwe ysgol uwchradd yn Arfon a 
chreu un ganolfan addysg ôl-16. 

Un peth sy’n bwysig yng nghanol unrhyw drafodaethau yw’r angen i ddiogelu a datblygu ymhellach unrhyw Un peth sy’n bwysig yng nghanol unrhyw drafodaethau yw’r angen i ddiogelu a datblygu ymhellach unrhyw 
gyfleoedd i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg. Ym mis Tachwedd, cyhoeddodd Comisiynydd y Gymraeg 
adroddiad ar ‘Addysg ôl-orfodol a’r Gymraeg: llais y dysgwyr’. Diddorol oedd darllen canfyddiadau’r 
ymchwiliad hwn.
Mae’n cydnabod fod ‘gan y sector addysg a hyfforddiant ôl-orfodol rôl cwbl allweddol wrth sicrhau dilyniant Mae’n cydnabod fod ‘gan y sector addysg a hyfforddiant ôl-orfodol rôl cwbl allweddol wrth sicrhau dilyniant 
ieithyddol i ddysgwyr.’  Mae’n galonogol deall bod ‘y canlyniadau yn dangos yn glir iawn bwysigrwydd y 
Gymraeg i ddysgwyr yng Nghymru.’ Mae’n drist nodi, fodd bynnag, nad yw’r cyfleoedd yr un fath i bawb a 
bod yna ddiffyg darpariaeth cyfrwng Cymraeg, ‘yn enwedig mewn meysydd mwy galwedigaethol’. 

Yn ddi-os, os ydym am sicrhau bod gennym weithlu sy’n defnyddio’r Gymraeg o ddydd i ddydd yn eu Yn ddi-os, os ydym am sicrhau bod gennym weithlu sy’n defnyddio’r Gymraeg o ddydd i ddydd yn eu 
bywyd gwaith, mae angen sicrhau bod pawb yn cael y cyfle i ddilyn ei briod faes drwy gyfrwng y Gymraeg.  
Mae’n rhaid mynd i’r afael ag unrhyw rwystrau ac unrhyw heriau o ran cynnig darpariaeth Gymraeg i’n pobl 
ifanc.
Mae’r adroddiad yn cydnabod mai mewn ysgolion y mae’r ddarpariaeth gyfrwng Cymraeg ar ei chryfaf ar 
hyn o bryd. 
Rhaid ymroi i sicrhau nid yn unig bod y ddarpariaeth yn cynyddu, ond hefyd bod y galw’n cynyddu wrth Rhaid ymroi i sicrhau nid yn unig bod y ddarpariaeth yn cynyddu, ond hefyd bod y galw’n cynyddu wrth 
drosglwyddo pa mor bwysig yw sgiliau Cymraeg ac yna gefnogi dysgwyr i fanteisio ar bob cyfle i fanteisio 
ar y ddarpariaeth Gymraeg.  

Er mwyn darllen yr adroddiad yn llawn, dilynwch y ddolen: \

https://www.comisiynyddygymraeg.cymru/media/4znf3mt0/addysg-%C3%B4l-orfodol-ar-gymraeg-llais-y-dy
sgwyr.pdf
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Yn sgil yr adborth ynghylch y pwysau sydd 
ynghlwm wrth rôl newydd y CADY, sefydlwyd grŵp 
Gorchwyl a Gorffen ym mis Mai i ystyried cyflog ac 
amser digyswllt y sawl sy’n cyflawni’r rôl hon mewn 
ysgolion. 

Ffrwyth y gwaith hwnnw yw’r Adroddiad a Ffrwyth y gwaith hwnnw yw’r Adroddiad a 
gyhoeddwyd ar 20 Chwefror. 
 
Datganiad Ysgrifenedig: Adroddiad y Grŵp 
Gorchwyl a Gorffen ar Gydlynwyr Anghenion Dysgu 
Ychwanegol (20 Chwefror 2024) | LLYW.CYMRU

Bydd yr adroddiad hwn yn cael ei rannu a’i drafod Bydd yr adroddiad hwn yn cael ei rannu a’i drafod 
ymhellach yn awr gan Gorff Adolygu Cyflogau 
Annibynnol Cymru.  Mae’r adroddiad yn nodi 
pedwar argymhelliad: 

1. Dylai’r Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol gael ei benodi’n aelod o Uwch Dîm Arwain y lleoliad er 
mwyn cyflawni ei gyfrifoldebau gofynnol yn effeithiol. 

2. Dylai’r Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol gael ei dalu yn unol â’i benodiad i Uwch Dîm Rheoli’r 
lleoliad er mwyn adlewyrchu cyfrifoldebau rheoli’r rôl. 

3. Dylai’r CADY gael cynnig pecyn dysgu proffesiynol sy’n briodol i’w rôl, profiad ac anghenion a dylid 
neilltuo amser digyswllt i ymgymryd â hyn. 

4. Dylid ystyried nodi lefel sy’n adlewyrchu’r rôl a ddynodwyd i’r CADY. Dylai hyn fod ar lefel Uwch Reoli yn 4. Dylid ystyried nodi lefel sy’n adlewyrchu’r rôl a ddynodwyd i’r CADY. Dylai hyn fod ar lefel Uwch Reoli yn 
y lleoliad a dylai’r gydnabyddiaeth ariannol fod yn gymesur â’r rôl.  

Rydym yn ddiolchgar fel Undeb i Cei Pryderi am ein cynrychioli ar y Grŵp Gorchwyl a Gorffen CADY.  
Mae’r argymhellion yn adlewyrchu nifer o gynigion a wnaed yn  ystod y blynyddoedd diwethaf yn 
Nghynhadledd Flynyddol UCAC. 


